



Đức Thánh Cha mừng ngày Trẻ em Thế giới (WCD) tại Sân vận động Olympic ở Rome

Thanh Quảng sdb (Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Đức Thánh Cha cử hành hoà bình với trẻ em tập trung tại Rôma để cử hành Ngày Trẻ Em Thế Giới (WCD) đầu tiên.

Đức Thánh Cha Phanxicô yêu mời gọi các em đang tập trung tại sân vận động ở Rome nhân Ngày Trẻ em Thế giới (WCD) đầu tiên hãy cầu nguyện cho các bạn cùng trang lứa đang phải chịu cảnh chiến tranh và bất công, đồng thời khuyến khích các em tiếp tục mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn.

Khoảng 50.000 trẻ em đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới đã tập trung tại Sân vận động Olympic ở Rome vào chiều thứ Bảy để gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô và cùng với ngài chia sẻ về tầm quan trọng của các em đối với tương lai thế giới, như một phần của Ngày Trẻ em Thế giới (WCD) đầu tiên. Hoà bình là chủ đề chính của sự kiện.

Đức Thánh Cha đến sân vận động lúc 4 giờ 40 chiều, trên chiếc xe Giáo hoàng của mình và được chào đón bằng những tràng pháo tay và bài thánh ca "Một thế giới tươi đẹp" do Ca đoàn Giáo phận Rôma hợp xướng.



Trẻ em mọi tầng lớp đều nói lên cuộc sống và tương lai

Sau đó, ĐTC nói chuyện với khán giả trẻ em sôi động bằng một bài phát biểu ngắn gọn, trong đó ngài mời gọi các em cùng chia sẻ.

Đức Thánh Cha mở đầu bài diễn văn bằng nhấn mạnh rằng nơi trẻ em "mọi sự đều tập trung về sự sống và tương lai", đồng thời tái khẳng định rằng Giáo hội, "như một người mẹ", chào đón các em và đồng hành" với các em bằng tình thương dịu mến và hy vọng.

ĐTC giải thích rằng ngài được truyền cảm hứng để triệu tập Ngày Trẻ em Thế giới từ cuộc gặp gỡ mà ngài gặp gỡ với trẻ em tại Vatican vào ngày 7 tháng 11 với chủ đề "Hãy học từ trẻ em". ĐTC nói: "Cha nhận ra rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi phải được tiếp nối và mở rộng đến nhiều trẻ em và thanh thiếu niên hơn".



Sân vận động Olympic ở Rome

Câu nguyện cho trẻ em đau khổ vì chiến tranh và bất công

Sau đó, ĐTC đưa ra một loạt câu hỏi với trẻ em, bắt đầu từ nhiều cuộc chiến đang hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới. “Chúng con có buồn về chiến tranh không?”, “Chiến tranh có phải là điều tốt đẹp không?”; “Hòa bình có đẹp không?” ngài yêu cầu, mời gọi các em hãy cầu nguyện cho những trẻ em vì chiến tranh, mà không được đến trường, đói khát hoặc bị bỏ rơi.

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô hướng các em về về khẩu hiệu của ngày này “Ngày đây, Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21:5 “Thật tốt đẹp vì Ngày Thế Giới Trẻ Em này nói cho nhau hay rằng Thiên Chúa sẽ sáng tạo ra những điều mới mẻ.”

Hãy tiếp tục vui vẻ

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các em tiến bước với lòng can đảm và niềm vui, đó là “sức mạnh cho tâm hồn”, khi ĐTC nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu yêu thương các em. Ngài kết thúc bằng việc mời gọi họ cùng đọc kinh Kính Mừng với ngài.



Một khoảnh khắc khác của sự kiện

Một cuộc đối thoại sống động về hòa bình và đức tin

Sau bài phát biểu khai mạc, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục cuộc trao đổi với một số em đại diện cho năm châu lục và các em hỏi ngài một số câu hỏi:

“Có thật là hòa bình luôn luôn có thể thực hiện được không?”,

Jeronimo từ Colombia hỏi, Đức Phanxicô một lần nữa nhắc lại tầm quan trọng của việc xin lỗi và cầu xin sự tha thứ.

Trẻ em có thể làm gì để thế giới tốt đẹp hơn? “Lia Marise từ Burundi hỏi và Đức Thánh Cha trả lời: “Đừng tranh cãi, hãy giúp đỡ nhau.”

Một em đến từ Indonesia, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm vào tháng 9, đã hỏi **ngài sẽ chọn thực hiện phép lạ nào?** Và ĐTC trả lời: “Tất cả trẻ em đều phải được hưởng những gì chúng cần để sống, ăn chơi và học hành”.

Đó là phép lạ mà Cha muốn thực hiện”, ngài quả quyết sau khi trả lời Federico, một cậu bé người Ý đã hỏi ngài **làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ những trẻ em đang đau khổ.**

“Có những đứa trẻ không thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản của mình. Tất cả chúng ta phải được bình đẳng, nhưng thực tế không phải vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận. “Điều này xảy ra vì sự ích kỷ, vì sự bất công... Tất cả chúng ta hãy làm việc để không còn quá nhiều bất công trên thế giới!” nữa ĐTC nói.

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các em im lặng trong đôi giây phút để nghĩ đến tới những trẻ em không có gì để ăn.

Thánh lễ WCD đầu tiên được cử hành vào Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô

Cuộc đối thoại được xen kẽ bằng âm nhạc, một đoạn video ngắn và thậm chí là một trận bóng đá ngắn với các cầu thủ bóng đá Ý trong bầu không khí lễ hội, và kết thúc bằng việc các em nhỏ dâng lên Đức Thánh Cha những tranh vẽ của mình. Các em sẽ gặp lại ĐTC vào Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi ngài sẽ chủ sự Thánh lễ cho Ngày Thế giới Trẻ em đầu tiên nhân dịp Lễ Trọng kính Chúa Ba Ngôi.

